

การประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2567  
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (218) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
และรูปแบบออนไลน์ <https://meet.google.com/nkt-addx-rhb>



ประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ไทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้ผู้นำนิสิตได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จากการสำรวจและการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำนิสิต เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบปัญหาและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ ไทปุรินทร์  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต



นางสาวกนกนัท อินตะบุรณ์  
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต



กองกิจการนิสิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา



0-3810-2222 ต่อ 2530



<https://www.facebook.com/StudentAffairsBuu/>



<http://affairs.buu.ac.th/>

จัดทำโดย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาพโดย : นางสาวณิชาภัณธ์ สิงสารอภิศกร  
ตรวจทานโดย : นางธัญยิณี บุขันธ์พิพิธ

### **(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม**

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต โดยสาระสำคัญของการประชุม ครอบคลุมประเด็น ดังนี้

(1) การปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิต เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย ถนน ลูกกระพรวน ฟุตบาท ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง ไฟ และสายไฟ ป้ายจอดรถเมล์ อุปกรณ์ออกกำลังกาย และสภาพความเสียหายทางกายภาพของสวนนันทนาการ เป็นต้น

(2) การจัดสวัสดิการให้แก่นิสิต เช่น ด้านเทคโนโลยีหรือโปรแกรมทางการศึกษา Adobe , Canva Pro เป็นต้น

### **(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม**

ผู้นำนิสิตที่เข้าร่วมประชุม เป็นผู้นำในองค์การนิสิต ผู้นำในสถานิสิต ผู้บริหารกองกิจการนิสิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ จำนวน 22 คน

### **(3) ผลจากการมีส่วนร่วม**

จากการประชุมหารือร่วมกัน มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นกำหนดจัดประชุมครั้งต่อไปในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผลจากการประชุมร่วมกัน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงและอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิต เช่น ถนน ลูกกระพรวน ฟุตบาท สายไฟ ป้ายจอดรถเมล์ อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นต้น รายละเอียดตามข้อมูลที่แนบ

### **(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน**

กองกิจการนิสิต จะแจ้งข้อมูลผลการประชุมฯ ไปยังส่วนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลการประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต ประกอบการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการให้บริการแก่นิสิต และเมื่อส่วนงานหรือหน่วยงานได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการปฏิบัติงานกลับมายังกองกิจการนิสิตได้ทราบเพื่อแจ้งหน่วยกิจกรรมได้ทราบต่อไป

สรุปข้อมูลการประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.

ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (218) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

และรูปแบบออนไลน์ <https://meet.google.com/nkt-addx-rhb>

ลำดับ	รายละเอียด	ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย ถนน ลูกกระพรวน ฟุตบอล สนามพักผ่อน ม้านั่ง ไฟ และสายไฟ ป้ายจอดรถเมล์	กองอาคารและสถานที่	กองอาคารสถานที่ได้แจ้งมายังกองกิจการ นิสิตแล้ว และได้ปฏิบัติตามกรอบความ รับผิดชอบแล้ว	
2	อยากให้มีไฟส่องสว่างมากขึ้น บริเวณถนนหน้าอาคารปฏิบัติธรรมใน เวลากลางคืน	กองอาคารและสถานที่	กองอาคารสถานที่ได้แจ้งมายังกองกิจการ นิสิตแล้ว และได้ปฏิบัติตามกรอบความ รับผิดชอบแล้ว	
3	การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อไรเดอร์ที่มาส่ง นิสิตภายในมหาวิทยาลัยในยามวิกาล เนื่องจากมีผลกระทบต่อสวัสดิ ภาพความปลอดภัยของนิสิตหากไรเดอร์ไม่สามารถเข้ามาส่งนิสิต ภายในมหาวิทยาลัยได้ในเวลาดังกล่าว	- กองอาคารสถานที่	กองอาคารสถานที่ได้แจ้งมายังกองกิจการ นิสิตแล้ว และได้ปฏิบัติตามกรอบความ รับผิดชอบแล้ว	
4	การรวมกลุ่มบุคคลบริเวณบ้านพักอาศัยทางเข้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการแก้ไข	กองอาคารและสถานที่	กองอาคารสถานที่ได้แจ้งมายังกองกิจการ นิสิตแล้ว และได้ปฏิบัติตามกรอบความ รับผิดชอบแล้ว	
5	หมายเลขโทรศัพท์ของกองอาคารสถานที่ที่สามารถติดต่อได้	กองอาคารและสถานที่	กองอาคารสถานที่ได้แจ้งมายังกองกิจการ นิสิตแล้ว และได้ปฏิบัติตามกรอบความ รับผิดชอบแล้ว	
6	อุปกรณ์ที่ขอยืมไม่ครบตามจำนวนที่ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไว้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น	กองอาคารและสถานที่	กองอาคารสถานที่ได้แจ้งมายังกองกิจการ นิสิตแล้ว และได้ปฏิบัติตามกรอบความ รับผิดชอบแล้ว	
7	การขอความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เช่น การปิดถนน การใช้สถานที่ และการใช้เสียง เป็นต้น	กองอาคารและสถานที่	กองอาคารสถานที่ได้แจ้งมายังกองกิจการ นิสิตแล้ว และได้ปฏิบัติตามกรอบความ รับผิดชอบแล้ว	

ลำดับ	รายละเอียด	ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน	หมายเหตุ
8	กรณีได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้ แต่วันจัดงานจริงไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ขออนุมัติไว้ เช่น การขอใช้เสียงในการจัดกิจกรรม เป็นต้น	กองอาคารและสถานที่	กองอาคารสถานที่ได้แจ้งมายังกองกิจการนิสิตแล้ว และได้ปฏิบัติตามกรอบความรับผิดชอบแล้ว	
9	ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพของ BUU Transit ในปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ นิสิตจึงแนะนำแอปพลิเคชัน Via Bus. มาใช้แทน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และเพิ่มเติมในส่วนของสัญลักษณ์บนพื้นถนนซีดจาง และจอแอลซีดีประจำจุดจอด Bus Stop ไม่สามารถใช้งานได้	- กองอาคารสถานที่	กองอาคารสถานที่ได้แจ้งมายังกองกิจการนิสิตแล้ว และได้ปฏิบัติตามกรอบความรับผิดชอบแล้ว	
๑๐	สวัสดิการด้านเทคโนโลยีหรือโปรแกรมทางการศึกษา Adobe , Canva Pro	สำนักคอมพิวเตอร์	ไม่มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งมีบางส่วนงานจัดซื้อเฉพาะส่วนงานสำหรับการดำเนินงาน หรือการเรียนการสอนของส่วนงานนั้น แต่สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการสำรวจการใช้งานไลเซนส์ซอฟต์แวร์ Adobe เพื่อจัดซื้อในรูปแบบ Adobe Campus Wide License	อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการใช้งานไลเซนส์จากสำนักคอมพิวเตอร์
๑๑	ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพ Buu App ให้สามารถใช้งานได้แบบ One Stop Service รวมถึงการเลือกตั้งออนไลน์และการแจ้งเตือนตารางเรียน	สำนักคอมพิวเตอร์	เนื่องจาก BUU APP พัฒนาโดยทีมพัฒนาของธนาคารกรุงไทยตาม MOU ซึ่งกำลังรอการประชุมระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์และกองกิจการนิสิต เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการ เพื่อส่งให้ทีมพัฒนาธนาคารกรุงไทยต่อไป ส่วนระบบการเลือกตั้ง ปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศได้พัฒนาระบบนี้กับกองกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมหารือร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์
๑๒	ปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรในหอพักนิสิต อาคารชมรม กองกิจการนิสิต และพื้นที่ศูนย์กิจกรรมนิสิต ๓ (ซึ่งเป็นการดึงสัญญาณจากอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นต้น	สำนักคอมพิวเตอร์	มีการประชุมหารือร่วมกันกับกองกิจการนิสิตเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการประชุมหารือกับสำนักคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รายละเอียด	ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๓	การให้บริการนิสิตของหน่วยงานกองกิจการนิสิตในการประสานงานและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน รวมทั้งการใช้ภาษาน้ำเสียงในการให้บริการนิสิต โดยประธานที่ประชุมจะรับไปประสานงานและหาแนวทางการแก้ไขการให้บริการและกระบวนการสื่อสารกับนิสิตต่อไป	กองกิจการนิสิต	ได้นั้นย้ายไปยังหัวหน้างานทุกงานเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๔	ด้านการส่งเสริมสวัสดิการนักกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ที่ประชุม ขอข้อมูลจากสภานิสิต สํารวจจากสถาบันต่าง ๆ โดยอาจจะเริ่มจากสถาบันในเครือเทา-งามก่อนได้ในเบื้องต้น ในประเด็นแต่ละสถาบันมีของรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหรือทุนการศึกษา ฯลฯ ให้กับนิสิตผู้มาทำหน้าที่เป็นนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอให้แยกเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยในระบบ นอกกระบบ รัฐบาล เอกชน ราชภัฏ และเทคโนโลยีราชมงคล ประธานสภานิสิตรับทราบและจะดำเนินการและส่งเรื่องมาทางงานกิจกรรมและพัฒนานิสิตต่อไป	- สภานิสิต - กองกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมจากสภานิสิต	
๑๖	การใช้เสียงในการจัดกิจกรรม ในที่ประชุมมอบหมายให้งานกิจกรรมและพัฒนานิสิตทำหน้าที่สืบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องระยะเวลาที่สามารถใช้เสียงในการจัดกิจกรรม รวมถึงหากกิจกรรมใดที่จำเป็นต้องใช้เสียงให้ทำหน้าที่สื่อแจ้งไปยังเทศบาลเพื่อทราบทุกครั้ง	กองกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการหรือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๑๗	การประชุมสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการกับนิสิตได้ทราบในลักษณะที่ทันสมัยและบอกถึงการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปให้ชัดเจน ให้นิสิตสามารถไปดำเนินการต่อได้แบบตรงความต้องการมากกว่าการประชุมสัมพันธ์ให้ทราบ	กองกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๘	ไฟส่องสว่างหลังศูนย์กิจกรรมนิสิต ๒ และศูนย์กิจกรรมนิสิต ๓ (โดมกิจกรรม) ทางกองกิจการนิสิตจะเร่งดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม	กองกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	รายละเอียด	ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๐	ด้านปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารประกอบในที่ประชุมจากสภานิสิต) ขอให้สภานิสิตทำข้อมูลใหม่โดยใส่พิกัดพื้นที่ บริเวณที่เสียหายให้ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อกองกิจการนิสิตจะได้นำข้อมูลเสนอให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป	- สภานิสิต - กองกิจการนิสิต	สภานิสิตจัดทำข้อมูล พิกัดพื้นที่มาให้เรียบร้อยแล้ว	แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเรียบร้อยแล้ว
๒๑	ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และอุปกรณ์ออกกำลังกายและสภาพความเสียหายทางกายภาพของสวนนันทนาการ	กองกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๒	ป้ายห้องน้ำอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ไม่ชัดเจนระหว่างชาย/หญิง	กองกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	





# สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต โทร. ๒๕๓๔  
ที่ อว ๘๑๐๐/๑๐๘๗๒ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่ งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต (องค์การนิสิต และสภานิสิต) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (๒๑๘) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผ่านมานั้น ด้วยที่ประชุมได้มีข้อร้องเรียนถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

#### ๑. ด้านสวัสดิการนิสิต

- ๑.๑ สวัสดิการด้านเทคโนโลยีหรือโปรแกรมทางการศึกษา Adobe , Canva Pro
- ๑.๒ ปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร ในหอพักนิสิต อาคารชมรมกองกิจการนิสิต และพื้นที่ศูนย์กิจกรรมนิสิต ๓ (ซึ่งเป็นการดึงสัญญาณจากอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นต้น
- ๑.๓ ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพ Buu App ให้สามารถใช้งานได้แบบ One Stop Service รวมถึงการเลือกตั้งออนไลน์และการแจ้งเตือนตารางเรียน

ในการนี้ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยบูรพาที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามความเหมาะสมหรือแนวทางแก้ปัญหามาตรังเรียนที่ผู้นำนิสิตได้เสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต





# สำเนา

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต โทร. ๒๕๓๔

ที่ อว ๘๑๐๐/ ๑๐๘๙๑

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ตามที่ งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต (องค์การนิสิต และสถานนิสิต) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (๒๑๘) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผ่านมานั้น ด้วยที่ประชุมได้มีข้อร้องเรียนถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

### ๑. การบริการและส่งเสริมสวัสดิการนิสิต

๑.๑ การให้บริการนิสิตของหน่วยงานกองกิจการนิสิตในการประสานงานและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน รวมทั้งการใช้ภาษาน้ำเสียงในการให้บริการนิสิต โดยประธานที่ประชุมจะรับไปประสานงานและหาแนวทางการแก้ไขการให้บริการและกระบวนการสื่อสารกับนิสิตต่อไป

๑.๒ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการนักกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ที่ประชุมขอข้อมูลจากสถานนิสิต สืบจากสถาบันต่าง ๆ โดยอาจจะเริ่มจากสถาบันในเครือเทา-งามก่อนได้ในเบื้องต้น ในประเด็นแต่ละสถาบันมีของรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหรือทุนการศึกษา ฯลฯ ให้กับนิสิตผู้มาทำหน้าที่เป็นนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอให้แยกเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยในระบบ นอกกระบบ รัฐบาล เอกชน ราชภัฏ และเทคโนโลยีราชมงคล ประธานสถานนิสิตรับทราบและจะดำเนินการและส่งเรื่องมาทางงานกิจกรรมและพัฒนานิสิตต่อไป

๑.๓ ปรับปรุงคุณภาพของ BUU App ให้สามารถใช้งานได้แบบ One Stop Service รวมถึงการเลือกตั้งออนไลน์และการแจ้งเตือนตารางเรียน ประธานที่ประชุมรับดำเนินการประสานงานให้มีการแจ้งเตือนตารางเรียน ในส่วนการเลือกตั้งออนไลน์ผ่านแอปฯ เนื่องจากการพัฒนาแอปพลิเคชันมีความแตกต่างกันแพลตฟอร์ม จึงมีเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยประธานที่ประชุมจะขอไปหารือกับผู้พัฒนาระบบอีกครั้ง

### ๒. การอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดกิจกรรม

๒.๑ การใช้เสียงในการจัดกิจกรรม ในที่ประชุมมอบหมายให้งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต ทำหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องระยะเวลาที่สามารถใช้เสียงในการจัดกิจกรรม รวมถึงหากกิจกรรมใดที่จำเป็นต้องใช้เสียงให้ทำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลเพื่อทราบทุกครั้ง

๒.๒ การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการกับนิสิตได้ทราบในลักษณะที่ทันสมัย และบอกถึงการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปให้ชัดเจน ให้นิสิตสามารถไปดำเนินการต่อได้แบบตรงความต้องการมากกว่าการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

๒.๓ สถานที่จัดกิจกรรม ขอให้พิจารณาสถานที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมก่อนเบื้องต้น

๒.๔ ไฟส่องสว่างหลังศูนย์กิจกรรมนิสิต ๒ และศูนย์กิจกรรมนิสิต ๓ (โดมกิจกรรม) ทางกองกิจการนิสิตจะเร่งดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม



### ๓. ความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ

๓.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อไรเดอร์ที่มาส่งนิสิตภายในมหาวิทยาลัยในยามวิกาล ประธานที่ประชุมขอรับไปหาแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของนิสิต หากไรเดอร์ไม่สามารถเข้ามาส่งนิสิตภายในมหาวิทยาลัยได้ในเวลาดังกล่าว

๓.๒ ด้านปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารประกอบในที่ประชุมจากสภานิสิต) ขอให้สภานิสิตทำข้อมูลใหม่โดยใส่พิกัดพื้นที่ บริเวณที่เสียหายให้ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อกองกิจการนิสิตจะได้นำข้อมูลเสนอให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยบูรพาที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามความเหมาะสมหรือแนวทางแก้ปัญหาตามร้องเรียนที่ผู้นำนิสิตได้เสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะขอบคุณยิ่ง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต



สำเนา



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต โทร. ๒๕๓๔  
ที่ อว ๘๑๐๐/๑๖๓๕๘ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ตามที่ กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต (องค์การนิสิต และสภานิสิต) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กองกิจการนิสิต (๒๑๘) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา และแจ้งมติที่ประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร กองกิจการนิสิต (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๑๐๐/๑๐๘๗๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ที่ผ่านมานั้น ด้วยที่ประชุมได้มีข้อร้องเรียนถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (เพิ่มเติม) ดังนี้

### ๑. ความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ

๑.๑ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และอุปกรณ์ออกกำลังกาย และสภาพความเสียหายทางกายภาพของสวนนันทนาการ ตาม QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

๑.๒ ป้ายห้องน้ำอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ไม่ชัดเจนระหว่างชาย/หญิง

### ๒. การบริการและสวัสดิการนิสิต

๒.๑ ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพของ BUU Transit ในปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ นิสิตจึงแนะนำแอปพลิเคชัน Via Bus. มาใช้แทนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ในที่ประชุมขอให้สภานิสิตทำการสำรวจมหาวิทยาลัยอื่นในการนำแอปพลิเคชัน Via Bus. ไปใช้ให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยบูรพาที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรม รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามความเหมาะสมหรือแนวทางแก้ปัญหา ตามร้องเรียนที่ผู้นำนิสิตได้เสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต



<https://bit.ly/40pL2vQ>

SCAN ME





สำเนา

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต โทร. ๒๕๓๔  
ที่ อว ๘๑๐๐/๑๖๓๕๗ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมผู้นำนิสิตพบผู้บริหารกองกิจการนิสิต (องค์การนิสิตและสภานิสิต) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (๒๑๘) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผ่านมานั้น ด้วยที่ประชุมได้มีข้อร้องเรียนถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

### ๑. ความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ

- ๑.๑ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ถนน ลูกระนาด พุดบาทศาลาพักคอย ม้านั่ง ไฟและสายไฟ ป้ายจอดรถเมล์ (Bus Stop) เป็นต้น ตาม QR Code แบบท้ายหนังสือฉบับนี้
- ๑.๒ อยากให้มีไฟส่องสว่างมากขึ้น บริเวณถนนหน้าอาคารปฏิบัติธรรมในเวลากลางคืน
- ๑.๓ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อไรเดอร์ที่มาส่งนิสิตภายในมหาวิทยาลัยในยามวิกาล เนื่องจากมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของนิสิตหากไรเดอร์ไม่สามารถเข้ามาส่งนิสิตภายในมหาวิทยาลัยได้ในเวลาดังกล่าว
- ๑.๔ การรวมกลุ่มบุคคลบริเวณบ้านพักอาศัยทางเข้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการแก้ไข

### ๒. การอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดกิจกรรม

- ๒.๑ หมายเลขโทรศัพท์ของกองอาคารสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้
- ๒.๒ อุปกรณ์ที่ขอยืมไม่ครบตามจำนวนที่ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไว้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
- ๒.๓ การขอความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เช่น การปิดถนน การใช้สถานที่ และการใช้เสียง เป็นต้น
- ๒.๔ กรณีได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้ แต่วันจัดงานจริงไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ขออนุมัติไว้ เช่น การขอใช้เสียงในการจัดกิจกรรม เป็นต้น

### ๓. การบริการและสวัสดิการนิสิต

- ๓.๑ ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพของ BUU Transit ในปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ นิสิตจึงแนะนำแอปพลิเคชัน Via Bus. มาใช้แทนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และเพิ่มเติมในส่วนของสัญลักษณ์บนพื้นถนนชัดเจน และจอแอลซีดีประจำจุดจอด Bus Stop ไม่สามารถใช้งานได้

ในการนี้ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยบูรพาที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรม รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามความเหมาะสมหรือแนวทางแก้ปัญหาตามร้องเรียนที่ผู้นำนิสิตได้เสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะขอบคุณยิ่ง



<https://bit.ly/40pl2vQ>

SCAN ME

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทบุรินทร์)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทาน.....